

WCG DIAMOND มอบส่วนลดพิเศษ 40-60% ใน วันที่ 12 สิงหาคม



จัดแคมเปญลดราคาจิวเวลรี่เพชรแท้ตลอดเดือนวันแม่ WCG DIAMOND มอบส่วนลดพิเศษ 40-60% ในวันที่ 12 สิงหาคม

เผยสินค้าจิวเวลรี่ติดอันดับความนิยมซื้อในช่วงเทศกาลสำคัญ WCG DIAMOND จัดโปรโมชั่นพิเศษกระตุ้นยอดขายตลอดเดือนสิงหาคมแจกซีมกัลต์รักแม่ ลุ้นคูปองส่วนลดสูงสุด 5,000 บาท พร้อมรับส่วนลดทันที 40-60% ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560

นางศุภากรณ์ ปรีชา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดับบลิว ซี จี ไดมอนด์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายจิวเวลรี่แบรนด์ WCG DIAMOND เปิดเผยว่าในช่วงเทศกาลวันแม่ของทุกปีบริษัทฯ ได้จัดโปรโมชั่นพิเศษลดราคาพิเศษสำหรับคนรักแม่ โดยลูกค้าจะได้รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ ตลอดเดือนสิงหาคม 2560 เมื่อซื้อสินค้าจิวเวลรี่ทุกประเภทจาก WCG DIAMOND ไม่ว่าจะเป็นแหวนเพชร กำไล ต่างหู จี้ ฯลฯ ทุกยอดการสั่งซื้อในเดือนนี้แจกฟรีทันที“ซีมกัลต์รักแม่” พร้อมมีสิทธิลุ้นคูปองส่วนลดเงินสดสูงสุด 5,000 บาทซึ่งสามารถใช้เป็นส่วนลดได้ทันที พิเศษสุดสำหรับผู้ตัดสินใจซื้อจิวเวลรี่ทุกชนิดที่สาขาห้างสรรพสินค้าแม็คโคร ถนนศรีนครินทร์ ในวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 จะได้รับส่วนลดเพิ่มอีก 40-60% โดยโปรโมชั่นนี้มอบเป็นพิเศษสำหรับลูกค้าทั่วไปและลูกค้าที่ได้รับการแนะนำจากตัวแทนจำหน่าย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญต่าง ๆ ของทุกปีของลูกค้าส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในการจับจ่ายสูงกว่าช่วงปกติ ทั้งการซื้อเพื่อเป็นของขวัญ ของขวัญ รวมทั้งการซื้อเพื่อมอบให้กับคนที่พิเศษและคนรัก จึงต้องกำหนดกลยุทธ์ด้านราคา ของแจก และส่วนลดพิเศษ รวมทั้งการจัดกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดการตัดสินใจซื้อง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจและเก็บความต้องการซื้อของลูกค้าในช่วงที่ผ่านมาพบว่าจิวเวลรี่เพชรแท้เป็นสินค้าที่อยู่ในความนิยมซื้อของผู้บริโภคในช่วงเทศกาลสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นวันเกิด ปีใหม่ คริสต์มาส วาเลนไทน์ ฯลฯ รวมทั้งวันแม่ของทุกปี

“การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในวันแม่ปีนี้คาดว่าจะช่วยทำให้ยอดขายในเดือนนี้มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นมากกว่าเดือนอื่น ๆ อย่างแน่นอน เช่นเดียวกับทุกเดือนที่มีเทศกาลสำคัญพบว่าลูกค้าจะคึกคักมากเป็นพิเศษ แม้ว่าการจัดแคมเปญดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นสูงมากนัก แต่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการตัดสินใจซื้อ รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นกับลูกค้า” นางศุภากรณ์กล่าว

ผู้ที่สนใจสมัคร ติดตามรายละเอียดหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ www.wcgdiamond.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ 02-0684343, 02-7587745 และ 087-6783579 FB:ขายส่งเพชรแท้ WCG Diamond

สื่อมวลชนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท พีอาร์บูม จำกัด โทร.081-438-7353 คุณมนัสวิน